

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1257**/UBND-CNNXD
V/v tiếp tục giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV và theo Nghị quyết 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên, ngày **17** tháng **3** năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- UBND các huyện, thành phố: Thái Nguyên; Đại Từ; Phú Bình; Sông Công; Phổ Yên.

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh về thông qua kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ bảy và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh; trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khoá XIV tại Báo cáo số 160/BC-HĐND ngày 05/12/2022 của HĐND tỉnh.

Ngày 03/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 344/UBND-CNNXD phân công nhiệm vụ cho các Sở, ngành, địa phương, đơn vị giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh phân công nhiệm vụ và yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, kiểm tra, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy định của pháp luật. Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết, nội dung trả lời gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, xây dựng báo cáo theo đúng thời gian yêu cầu.

(có phân công nhiệm vụ, tiến độ báo cáo kèm theo)

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, CNNXD. ↗

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lưu Quang Tuấn

**GAO NHIỆM VỤ RÀ SOÁT, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ MƯỜI, HĐND TỈNH KHOẢ XIV**

(Kèm theo Công văn số **1257** /UBND-CNNXD ngày **27** tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Các ý kiến, kiến nghị	Kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết (tính đến 20/02/2023)	Giao cơ quan kiểm tra, rà soát
	Kiến nghị đang giải quyết		
1 (2.1)	Cử tri phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Hải Đăng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục của dự án Khu dân cư Đồi Yên Ngựa để Nhân dân ổn định cuộc sống; hoàn trả đủ 768m ² đất để Tổ dân phố số 1 xây dựng Nhà văn hóa.	<p>- Ngày 20/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBND v/v thành lập đoàn kiểm tra dự án khu dân cư Đồi Yên Ngựa. Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra dự án và trình UBND tỉnh ban hành Kết luận số 6345/KL-UBND ngày 15/12/2021 v/v kiểm tra dự án khu dân cư Đồi Yên Ngựa, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên.</p> <p>- Thực hiện Kết luận kiểm tra, Công ty Cổ phần Hải Đăng đã đề nghị điều chỉnh dự án Khu dân cư Đồi Yên Ngựa và được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 (tiến độ thực hiện: đến hết năm 2022 hoàn thành dự án), Công ty đã thực hiện các thủ tục để được giao phần diện tích còn lại khoảng 5.226,7 m²/23.073,9 m² nhưng đến nay vẫn chưa được giao đất, đối với phần diện tích đã được giao, nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục xây dựng của dự án.</p> <p>- Tháng 01/2023, Công ty Cổ phần Hải Đăng đã nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh tiến độ, đến hết năm 2023 hoàn thành dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 230/SKHĐT-ĐKKD ngày 30/01/2023 xin ý kiến thẩm định của các đơn vị có liên quan. Sau khi có đủ ý kiến của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.</p> <p>- Về phần diện tích đất nhà văn hóa: Theo Quy hoạch chi tiết dự án khu dân cư Đồi Yên Ngựa, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên được UBND thành phố Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 01/03/2011 và điều chỉnh tại Quyết định số 16170/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 thì phần diện tích đất nhà văn hóa là 768 m². Theo kết luận kiểm tra, trên phần diện tích này có 01 trạm biến áp 52 m² và 01 công trình tín ngưỡng với diện tích 238 m². Công ty Cổ phần Hải Đăng cũng đã kiến nghị với cơ quan thanh tra như sau: “Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhân dân thuộc</p>	Giao UBND thành phố Thái Nguyên báo cáo trước ngày 05/4/2023

STT	Các ý kiến, kiến nghị	Kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết (tính đến 20/02/2023)	Giao cơ quan kiểm tra, rà soát
		<p>tổ dân phố số 1, 2, 3 (tên tổ cũ) cùng Công ty Cổ phần Hải Đăng đóng góp 519.810.000 đồng để xây dựng Đền Thiên Sơn (trên diện tích đất để xây dựng nhà văn hóa theo quy hoạch) do trước đây đã có miếu cũ để nhân dân thờ tự và đã bàn giao cho một số người cao tuổi ở địa phương quản lý, sử dụng. Nhà đầu tư kiến nghị không xử lý phá dỡ Đền Thiên Sơn do xây dựng sai quy hoạch và thực hiện bàn giao cho địa phương quản lý” (phần diện tích còn lại khoảng hơn 400 m² để bố trí xây dựng nhà văn hóa làm sân chung).</p> <p>UBND tỉnh giao UBND thành phố Thái Nguyên chủ trì và UBND phường Quang Trung và Công ty Cổ phần Hải Đăng làm việc với người dân trong khu vực để giải quyết nội dung liên quan đến phần diện tích đất nhà văn hóa và có báo cáo kết quả đến cử tri.</p>	
2 (3)	Cử tri phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh có giải pháp quản lý, bảo vệ đoạn kè 2 bên bờ sông Cầu (thuộc tổ 5, tổ 6).	<p>Đoạn kè 2 bên bờ sông Cầu (thuộc tổ 5, tổ 6) phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên do Ban quản lý các công trình xây dựng nông nghiệp và PTNT làm chủ dự án tổ chức thực hiện từ năm 2019 và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021. Thực hiện Văn bản số 1259/UBND-CNN ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quản lý, vận hành công trình Kè chống lũ trên sông cầu bảo vệ phường Cam giá, thành phố Thái Nguyên và Khu công nghiệp Gang Thép, sau khi công trình được hoàn thiện nghiệm thu đã bàn giao cho UBND thành phố Thái Nguyên để quản lý, vận hành.</p> <p>Để quản lý, bảo vệ đoạn kè 2 bên bờ sông Cầu theo kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao UBND thành phố Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quản lý, bảo vệ đoạn kè 2 bên bờ sông Cầu.</p>	Giao UBND thành phố Thái Nguyên báo cáo kết quả trước ngày 05/4/2023
3 (4)	Cử tri xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí xây dựng kè 2 bên bờ sông Cầu thuộc địa phận của xã để tránh nguy cơ sạt lở bờ sông, đảm bảo an toàn cho Nhân dân.	<p>Ngày 15/02/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức kiểm tra thực trạng sạt lở bờ sông và họp bàn thống nhất đề xuất giải pháp giải quyết.</p> <p>Qua kiểm tra, đoạn bờ tả sông Cầu từ đập Ba Đa về hạ lưu khoảng 2,5km, bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, có nhiều vị trí sạt lở bờ sông xói sâu vào bờ trên 10m, mái taluy dựng đứng với chiều cao trung bình từ 7 – 10m, tiếp tục có nguy cơ bị sạt lở trong mùa lũ, ảnh hưởng trực tiếp trên 25 hộ dân sinh sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp dọc bờ sông trên. Sau khi thảo luận đoàn kiểm</p>	Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo

STT	Các ý kiến, kiến nghị	Kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết (tính đến 20/02/2023)	Giao cơ quan kiểm tra, rà soát
		<p>tra đã thống nhất: Đề nghị UBND thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo UBND xã Đồng Liên và cơ quan chuyên môn khuyến cáo đến nhân dân về tình trạng sạt lở bờ sông, cũng như mức độ nguy hiểm để chủ động phòng, tránh; đặt biển cảnh báo tại một số nguy cơ sạt lở khi có mưa, lũ. Không xây dựng các công trình kiên cố gần khu vực có nguy cơ sạt lở.</p> <p>Trên cơ sở báo cáo của đoàn kiểm tra, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án bảo vệ khu dân cư xóm Đồng Tâm, xóm Đồng Ao xã Đồng Liên.</p>	<p>tiến độ trước ngày 05/4/2023</p>
4 (10.1)	<p>Cử tri thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ phản ánh: Hiện nay, nhiều xe ô tô trọng tải lớn thường xuyên dừng, đỗ trên tuyến đường Quốc lộ 37 (khu vực đường vào Tổ dân phố Liên Sơn) gây hỏng công, nền đường và mất an toàn giao thông. Đề nghị tỉnh cho đặt biển cấm đỗ xe để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.</p>	<p>Ngày 17/02/2023, Sở GTVT đã phối hợp với UBND huyện Đại Từ và UBND thị trấn Hùng Sơn kiểm tra nội dung kiến nghị của cử tri, sau khi kiểm tra các bên đã thống nhất:</p> <p>Đường vào tổ dân phố Liên Sơn thị trấn Hùng Sơn là đường nội bộ Khu dân cư Hùng Sơn 3, có điểm đầu nối với QL.37 tại Km152+350 (phải tuyến), hiện nay trên QL.37 đoạn khu vực ngã ba này đã có biển cấm đỗ xe tại Km152+120.</p> <p>Vị trí mà xe ô tô trọng tải lớn thường xuyên dừng, đỗ là thuộc đường nội bộ Khu dân cư Hùng Sơn 3 do UBND huyện Đại Từ quản lý, vì vậy UBND tỉnh giao cho UBND huyện Đại Từ giải quyết kiến nghị của cử tri.</p>	<p>Giao UBND huyện Đại Từ tham mưu giải quyết. Báo cáo kết quả trước ngày 05/4/2023</p>
5 (20.1)	<p>Cử tri xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình đề nghị: Nghiên cứu tăng hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất hàng năm để tạo điều kiện cho Nhân dân được chuyển đổi, cấp quyền sử dụng đất.</p>	<p>Về hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất:</p> <p>Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định về hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất, mà chỉ quy định về hạn mức giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở. Tuy nhiên khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.</p>	<p>Giao UBND huyện Phú Bình tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri. Báo cáo trước 05/4/2023</p>



**GIÁO NHIỆM VỤ RÀ SOÁT, KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 84/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2022 CỦA HĐND TỈNH THÁI NGUYÊN**
(Kèm theo Công văn số *1157* /UBND-CNNXD ngày *12* tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị	Kết quả giải quyết tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2022	Tiến độ giải quyết đến ngày 20/02/2023	Giao cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ giải quyết
A	Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHÓA XIV			
1 (4)	Cử tri phường Cam Giá: Cử tri phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông Cầu đoạn qua khu vực phường Cam Giá. Đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng kè sông Cầu để bảo vệ khu công nghiệp Gang thép và Nhân dân phường Cam Giá	<p>Khu vực cử tri phản ánh xảy ra tình trạng sạt lở thuộc bãi sông (<i>không có dân cư sinh sống</i>) thuộc khu vực tổ 7 phường Cam Giá. Khu vực này mái taluy bờ sông đứng, trung bình từ mặt đất tự nhiên xuống mép nước (khoảng 5-7m), một số vị trí xảy ra tình trạng sụt lún, ảnh hưởng đến đất canh tác của Nhân dân.</p> <p>Ủy ban nhân dân tỉnh giao:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ủy ban nhân dân phường Cam Giá đặt biển cảnh báo tại một số vị trí có nguy cơ sạt lở khi mưa lũ xảy ra, khuyến cáo đến Nhân dân có đất canh tác ngoài bãi sông khu vực tổ 7 về tình trạng sạt lở bờ sông Cầu.- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.	<p>Năm 2019 tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện dự án “Kè chống lũ trên sông cầu bảo vệ phường Cam giá, thành phố Thái Nguyên và Khu công nghiệp Gang Thép” do Ban quản lý các công trình xây dựng Nông nghiệp và PTNT làm chủ dự án. Đến nay, Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (đã kè đến đoạn giáp với trạm bơm tưới tiêu nông nghiệp).</p> <p>Do đó, để xây dựng kè sông Cầu bảo vệ khu công nghiệp Gang thép và nhân dân phường Cam Giá đoạn còn lại, UBND tỉnh giao Ban quản lý các công trình xây dựng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án kè chống lũ cho đoạn sông Cầu còn lại.</p>	Giao Ban quản lý các công trình xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo trước 05/4/2023
2 (9)	Sửa chữa, nâng cấp đoạn đường từ khu công nghiệp	Đoạn đường từ công nhà ông Hà Văn Cảnh sang nhà văn hoá xóm Bài Lài, Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh đã nhiều	1. <i>Sửa chữa, nâng cấp đoạn đường từ khu công nghiệp vào khu xử lý chất thải rắn thuộc xóm Tân Mỹ</i> 2: UBND tỉnh giao UBND thành	1. UBND thành phố Sông Công chủ trì phối hợp với các cơ

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị	Kết quả giải quyết tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2022	Tiến độ giải quyết đến ngày 20/02/2023	Giao cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ giải quyết
	vào khu xử lý chất thải rắn thuộc xóm Tân Mỹ 2; giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng cục bộ tại đoạn đường thuộc khu vực nhà văn hoá xóm Bài Lài và một số thửa ruộng canh tác của Nhân dân	<p>lần phối hợp với các đơn vị thi công khắc phục tình trạng trên nhưng vì ảnh hưởng của thiên tai và nhiều yếu tố khách quan, đồng thời chưa giải phóng được mặt bằng, do vậy phần cơ sở hạ tầng chưa được hoàn thiện, xảy ra ngập úng cục bộ tại đoạn đường, khoảng 2m. Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã phối hợp với các ngành chức năng thống kê, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng.</p> <p>Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh sớm đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện công tác bồi thường dải cây xanh phần còn lại đã được kê khai kiểm đếm để thi công cơ sở hạ tầng phần mương thoát nước được đảm bảo tiến độ, khắc phục việc ngập úng cục bộ trên toàn địa bàn xung quanh khu công nghiệp.</p>	<p>phố Sông Công chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri.</p> <p>2. Giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng cục bộ tại đoạn đường thuộc khu vực nhà văn hoá xóm Bài Lài và một số thửa ruộng canh tác của Nhân dân.</p> <p>- Đoạn đường từ cổng nhà ông Cảnh sang nhà văn hoá xóm Bài Lài (đoàn đường nhỏ đi qua giữa cánh đồng) Ban quản lý đã phối hợp với UBND xã Tân Quang và đơn vị thi công đã khắc phục xong tình trạng ngập úng, hiện nay nhân dân đi lại dễ dàng. Hơn nữa, khu vực này vẫn còn nhiều tuyến đường kết nối khác do vậy đảm bảo đi lại thuận tiện cho người dân.</p> <p>- Việc ngập úng cục bộ đôi khi vẫn xảy ra do dự án đang thực hiện, chưa hoàn thành đồng bộ về hạ tầng. Để giải quyết triệt để tình trạng này, Ban quản lý đang thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án. Sau khi điều chỉnh xong, Ban quản lý sẽ báo cáo để bố trí nguồn vốn thực hiện thi công hạng mục dải cây xanh, mương thoát nước cho dự án thì sẽ khắc phục triệt để việc ngập úng cục bộ trên địa bàn xung quanh khu công nghiệp.</p>	<p>quan liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri. Báo UBND tỉnh trước ngày 05/4/2023</p> <p>2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên báo cáo tiến độ trước ngày 05/4/2023</p>
3 (10)	Cử tri phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên đề nghị tỉnh quan	Tại vị trí Công Cầu Hội lý trình Km44+200 thuộc tuyến đường ĐT.261 cạnh chợ Hồng Tiến là cống trong đường kính khoảng D1000 được lắp đặt từ lâu, hệ	1. Công Cầu Hội tại Km44+200, đường ĐT.261 là cống tròn, đường kính $\Phi 75$ cm. Thượng lưu và hạ lưu cống nối với mương thoát nước của địa phương, mương rộng 50cm, đáy	Giao UBND thành phố Phổ Yên báo cáo kết quả thực

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị	Kết quả giải quyết tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2022	Tiến độ giải quyết đến ngày 20/02/2023	Giao cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ giải quyết
	<p>tâm: Nâng cấp cống Cầu Hội (thuộc tuyến đường ĐT261), hiện nay cống quá nhỏ không thoát nước kịp khi trời mưa, gây tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân</p>	<p>thống hệ thống thoát nước là rãnh hở, xây gạch, nằm tiếp giáp với nhà dân và chợ Hồng Tiến, kích thước rãnh bé trong khi phải tiếp nhận một lượng lớn nước thải và rác thải do người dân xả ra, dẫn đến ngập úng khi có mưa lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tuyến đường ĐT.261 hiện đang do tỉnh quản lý, để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng và ô nhiễm môi trường tại khu vực này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án nâng cấp, cải tạo cống Cầu Hội trên tuyến đường ĐT.261, địa bàn phường Hồng Tiến, Phổ Yên.</p>	<p>mương cao hơn đáy cống Cầu Hội, thượng lưu và hạ lưu cống bị người dân lấn chiếm sử dụng.</p> <p>2. Bề rộng mương thoát nước nhỏ (B=50cm), cao hơn cống Cầu Hội và người dân lấn chiếm sử dụng thượng hạ lưu cống là nguyên nhân chính gây ngập úng khu vực thượng lưu cống.</p> <p>Sở Giao thông vận tải chỉ Hạng QLDB 2 tiến hành nạo vét bùn, đất trong lòng cống Cầu Hội xong trước ngày 30/10/2022 (nội dung này sở đã chỉ đạo thực hiện xong ngày 30/10/2022).</p> <p>Để đảm bảo việc thoát nước chống ngập úng các bên nhất trí phương án khắc phục như sau:</p> <p>UBND tỉnh giao UBND thành phố Phổ Yên chỉ đạo UBND phường Hồng Tiến và các phòng ban liên quan kiểm tra, giải tỏa vi phạm hành lang theo quy định; xem xét sửa chữa, cải tạo lại hệ thống mương nước phù hợp với khẩu độ thoát nước cống Cầu Hội để đảm bảo việc thoát nước.</p> <p>Trường hợp khi các bên đã thực hiện xong các giải pháp trên mà vẫn ngập úng thì Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu với UBND tỉnh bố trí vốn để nâng cấp cống Cầu Hội trong các năm tiếp theo.</p>	<p>hiện trước ngày 05/4/2023</p>

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị	Kết quả giải quyết tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2022	Tiến độ giải quyết đến ngày 20/02/2023	Giao cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ giải quyết
B	Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-HĐND NGÀY 20/7/2022 CỦA HĐND TỈNH			
4 (19)	Cử tri phường Ba Hàng, thành phố Phủ Yên đề nghị tỉnh kiểm tra, đánh giá công tác quy hoạch, thiết kế xây dựng chợ Ba Hàng, công trình mới được đầu tư xây dựng nhưng đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng (hệ thống thoát nước thải, xử lý nước thải,...gây ô nhiễm môi trường).	<p>Từ ngày 12/9/2022 đến 16/9/2022, Công ty cổ phần Trung Tín kết hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Hàng tiến hành xử lý tình trạng kinh doanh buôn bán, treo biển, ô dù, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang giao thông.</p> <p>Ngày 03/11/2022, Công ty Cổ phần Trung Tín báo cáo Sở Công Thương tiến độ thực hiện tại Văn bản số 377/TT-CKTHDA; Công ty nêu những việc đã làm được, những tồn tại và những vướng mắc cần sự tháo gỡ của các cấp chính quyền (có báo cáo của Công ty kèm theo).</p> <p>Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để tăng cường công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn Chủ đầu tư, Ban Quản lý chợ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, kinh doanh chợ nói chung, chợ Ba Hàng nói riêng.</p>	Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan báo tiến độ giải quyết.	Giao Sở Công Thương báo cáo trước ngày 05/4/2023
5 (30)	Cử tri xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên đề nghị kiểm tra, rà soát tất cả các dự án trên địa bàn xã Quyết Thắng, triển	<p>Dự án Khu dân cư số 1 mới được thực hiện do Công ty TNHH chế biến lâm sản thương mại Từ Sơn làm Chủ đầu tư được chấp thuận là 2,5 ha (không phải 07 ha như phản ánh)</p> <p>Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh tiến độ đến hết Quý</p>	- Theo báo cáo số 02/BC-CtyTS ngày 10/02/2023 của Công ty: Ngày 30/12/2022, Công ty TNHH chế biến lâm sản thương mại Từ Sơn đã nộp hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất, xin giao đất, thuê đất đối với phần	1. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo trước ngày 05/4/2023 (về nội dung xin giao đất, thuê đất đối với phần

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị	Kết quả giải quyết tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2022	Tiến độ giải quyết đến ngày 20/02/2023	Giao cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ giải quyết
	<p>khai thực hiện sớm không để kéo dài ảnh hưởng lớn đến đời sống và tương lai của Nhân dân: Dự án Khu dân cư số 1 mới được thực hiện do Công ty Trách nhiệm hữu hạn chế biến lâm sản thương mại Từ Sơn làm chủ đầu tư sử dụng đất chưa đúng mục đích như giấy phép đã đăng ký, còn 7 ha đất chưa thực hiện.</p>	<p>IV/2022, đang trong quá trình triển khai theo tiến độ.</p> <p>Nhà đầu tư đã tích cực triển khai, tuy nhiên dự án bị vướng mắc do chưa có trong kế hoạch sử dụng đất, do đó Công ty đã có báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, đến ngày ngày 29/8/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết số 64/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; trong đó có dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 1, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên đã được bổ sung phần còn lại của dự án là 0,90ha;</p> <p>Ngày 01/11/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành Quyết định số 9588/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư, bồi thường bằng đất một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (trong đó có dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 1, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên).</p> <p>* Kết quả thực hiện</p> <p>- Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng được 1,335 ha.</p>	<p>còn lại của dự án, làm cơ sở để triển khai dự án theo quy định.</p> <p>- Trên cơ sở hồ sơ đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án của Nhà đầu tư (<i>hoàn thành vào quý IV/2023</i>), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có các văn bản số 130/SKHĐT-ĐKKD ngày 13/01/2023 và số 428/SKHĐT-ĐKKD ngày 16/02/2023 v/v đề nghị các sở, ngành, UBND thành phố Thái Nguyên thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án (<i>thời hạn gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22/02/2023</i>). Sau khi các đơn vị có ý kiến thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định (thời gian điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến Quý IV/2023).</p> <p>UBND tỉnh giao:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu giải quyết cho Công ty TNHH chế biến lâm sản thương mại Từ Sơn về nội dung xin giao đất, thuê đất đối với phần còn lại của dự án theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tham mưu tiến độ của dự án. 	<p>còn lại của dự án theo quy định).</p> <p>2. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ trước ngày 05/4/2023</p>

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị	Kết quả giải quyết tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2022	Tiến độ giải quyết đến ngày 20/02/2023	Cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ giải quyết
		<ul style="list-style-type: none"> - Khối lượng san nền: Hoàn thành 1.13ha. - Khối lượng đường giao thông: Hoàn thành 573.39 m (nền đường K98). - Hoàn thành trên 307m mương thoát nước. <p>Công ty đã có báo cáo và cam kết tiến độ thực hiện dự án tại văn bản số 18/2022/BC&CK ngày 23/5/2022.</p>		